



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่หมวดอักษร บร และ บว

ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกประมูลเป็นการทั่วไป หมวด บร ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ , หมวด บว ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

ปรากฏว่า หมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ผู้ชนะการประมูลรายเดิมไม่มาชำระราคาค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ , ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดค้างชำระลดลง สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงออกประกาศเรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร บร และ บว ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้นำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต หมวดอักษร บร และ บว เปิดระบบวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ปิดระบบวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยปิดระบบหมายเลขแรกตั้งแต่วันที่ ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป มีหมายเลขตามบัญชีหมายเลขท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวออกประมูลใหม่หากหลังจากออกประกาศนี้ ผู้ชนะการประมูลเดิมได้ชำระราคาหมายเลขทะเบียนรถครบถ้วน ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวันก่อนวันทำการเปิดเสนอราคาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว

ข้อ ๒ ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ทำให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถไม่สามารถสิ้นสุดลงตามที่กำหนดได้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูล และไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลในวันนั้น และสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะทำการนำหมายเลขออกประมูลใหม่

(๒) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างสิ้นสุดการประมูลหมายเลขบางหมายเลขให้ถือว่ายกเลิกการประมูลตั้งแต่หมายเลขที่การประมูลยังไม่สิ้นสุดเป็นต้นไป และสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะทำการนำหมายเลขดังกล่าวออกประมูลใหม่

ในกรณีมีการยกเลิกการประมูลตามวรรคหนึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะสรุปผลการยกเลิกการประมูลให้ทราบทางระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (<http://extra.tabienrod.com>) ทั้งนี้ที่ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวบุปผา ศรีเจริญ)
ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓)
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่จะนำออกประมูลใหม่ หมวดอักษร בר และ บว

หมวดอักษร	กลุ่ม	หมายเลข						จำนวน
เปิดระบบวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ปิดระบบวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘								
เริ่มปิดระบบหมายเลขแรกตั้งแต่วันที่ ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป								
बर								๑
	๑	๑๑๑๑						
บว								๑
	๓	๓๔๕						
รวม								๒

- หมายเหตุ
- (๑) ราคาเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าราคาที่ค้างชำระของแต่ละหมายเลข
 - (๒) หลักประกันต่อหนึ่งหมายเลข
 - กลุ่ม ๑ ๕,๕๐๐ บาท
 - กลุ่ม ๒ ๒,๕๐๐ บาท
 - กลุ่ม ๓ ๑,๕๐๐ บาท
 - (๓) เพิ่มราคาครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บาท